

“Lời Tội Bội” của Giám Mục không nhà.

Tác Giả: B&#o Giang

Thứ Tư:, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33

Phản tôi, tôi biết rằng, khi tôi đi rồi, thì sẽ có những lang sói hung dữ dốt nhếch vào giữa anh em, chúng không tha đoàn chiên.

Và ngay từ giữa hàng ngũ anh em cũng sẽ xuất hiện những người giết người dơ bẩn những đi u sai lạc, dốt lòi kéo các tín đồ theo mình. Vì vậy, hãy tỉnh thức.” (Cv 20,29-30).

Đây là những lời thánh Phaolô đã nói khi từ biệt hàng niên trưởng của Giáo Đoàn ở Ephêsô. Nói xong, ông cùng mọi người quý xuống cầu nguyện và rồi ôm lấy nhau mà khóc lóc, mà từ biệt. Đau đớn hơn, từ đó về sau, họ không còn gặp được Phaolô nữa.

Tình cảnh đêm chia ly đã có hai ngàn năm trước đây, có ai ngờ bằng đường lối trở về với Hà Nội vào đêm 12-5-2010 để người ra đi không kịp từ giả? Nay trong cảnh hoang mang thất vọng, người người nhìn nhau trong đau đớn và tuyệt vọng: Vì sao Trăng Sáng soi đường cho người dân Chúa đi trong Công Lý, trong Sự Thật và giữa trái tim Hà Nội đã bị thay thế bằng ánh đom đóm lấp lờ mờ tàn thì trách nhiệm thuộc về những ai?

Thật ra, từ ngàn xưa đến nay, chúng ta có một lá thớt biết nào mà lại đem đến cho người Việt lòng người và niềm niềm vui bao giờ. Nhiệm vụ là nó có một chút hy vọng mong manh trong niềm buồn thảm vô tận của cuộc đời biết, vì có chướng ngại vật một số lý do. Theo đó, có những là thật làm cho một tập thể buồn ngủ, khập lều lâu dài. Lời cũng có những từ biết, dù không được nói ra, viết ra, những thực tế đã là sự ray rứt trong suốt những ngày còn lại của người trong cuộc. Rồi cũng có những cuộc đời biết người ta đã dằn chấp nhận hoặc có thể hiểu và thông cảm được những lý do. Nhưng, có những chia ly đã không thể giải thích, có khi càng giải thích càng làm tăng thêm những hoài nghi. “Lời Tội Bội” của Giám Mục Kiệt cũng không có ngoại lệ. Hơn thế, còn phức tạp hơn bình thường. Bởi nó đã xuất hiện trong một bối cảnh không còn thuần tính cách Tôn Giáo. Trái lại, chúng ta có các sự kiện chính trị, xã hội phức tạp, căng thẳng. Ngài viết: “Không thể không nói gì, những chúng ta không thể nói tất cả cho một lòng người...” và rằng: “anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không còn có thể thay đổi được nữa”

Như thế, cánh cửa đã khép lại, người đi đã mang theo tất cả những gì có thể nói là bí ẩn của một chuyến đi lúc nửa đêm. Phản người ở lại, chúng ta có thể nhìn hoặc suy diễn ra những lý do tác động từ bên trong, bên ngoài làm nên chuyến đi. Những khả năng để biết được nội tình thì khéo như mò kim đáy biển..

“Lời Bí mật” của Giám Mục không nhà.

Tác Giả: Báo Giang

Thứ Tư:, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33

Thật ra, chuyện mất TGM người họ là rất bình thường và cũng ít khi gây ra tiếng vang hay làm chuyện đáng nhẽ người sinh hoạt của xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, trường hợp này họ của TGM Kitô tại Hà Nội, lại có thể là một ngoại lệ. Nó không chỉ như những người trẻ mới sinh hoạt của Tôn Giáo, cách riêng là Hà Nội, hay Việt Nam. Những còn âm vang, như những lâu dài lây lan đến mọi thành phố, mọi sinh hoạt trong xã hội. Từ giới buôn thúng bán bưng, hay những công nhân, nông dân có lợi ích cho giới trí thức, đến tập thể những người đi xây dựng cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Độc Lập và phú cường và cho các công nhân Việt tại hải ngoại nữa. Tại sao chuyện đi này lại có thể như những sâu rộng đến như thế? Câu trả lời giản dị là nó có những điểm bất thường sau!

I. Mất Vịng Trắng.

Có lẽ, nhiều người còn nhớ câu chuyện cách đây hơn 10 năm: “*Tàu Đức Thánh Cha, đây là Giám Mục Sùng, Việt Nam. Ngài là vị Giám Mục không có nhà*”

Đó là lời giới thiệu của vị trưởng nhiệm vụ của các Tân Giám Mục thuộc nhiều nước, đến triu kiến Đức Giáo Hoàng lên để ưu tiên sau khi được tôn phong tại địa phương. Hôm nay, Đức Gioan Phalo II, đôi mắt rưng rưng, lòng đầy yêu ái, đã giao bàn tay của Hiên Đức Ngô Quang Kitô trong đôi tay mình khá lâu. Ngài ân cần hỏi thăm câu chuyện. Ngài nhớ muộn truy vấn để cho vị Tân Giám Mục sự bình an và can đảm.

Thật vậy, khi được bổ nhiệm vị Giám Mục Sùng, GM Kitô đã phải đi đến với nhiều chỗ không họ là chỗ có. Không có nhà thờ Chính Tòa. Không có hội đồng Linh Mục trợ giúp các phận mục vụ. Không có các dòng tu Giám Mục Sùng. Vị GM tiên nhiệm thì bỏ chỗ để nhậm chức và Ngài đã về nhà Cha mấy năm trước. Không có bất cứ một hội đoàn công giáo tiên hành nào trợ giúp. Tài sản tinh thần, của địa phương còn lại một Linh Mục và một bà sơ đã ngoài 80. Riêng giáo dân thì giới thiệu theo kiểu truy vấn khu. Tài sản vật chất của Giáo phận còn lại một ngôi nhà thờ mục nát, nhiều người dùng làm nhà kho. Nhà thờ chính cũng không có ngoại lệ. Hơn thế, đồng đội trông lên thấy của mục vụ trợ. Và cái tháp chuông vắn lên mãi trợ cao là cây nhãn già đồng đồng góc sân. Trên một cành nằm ngang cách mặt đất vài mét, nó cũng hẳn như mang tiếng chuông trợ trợ cao để cho mọi người. Thế đấy, tình thần nghèo khó. Chỗ sau mấy năm, sự sống mới đã vắn lên trợ trợ tâm của của vị GM trợ kiêm nhiệm để mọi công việc trợ trợ trợ, giới viên giáo lý, người giới trợ chuông, làm báp... rời ra đi. Đi đến một nơi cao nhất, lên nhất, trợ trợ trợ trợ là Hà Nội.

Hà Nội, có cái bề ngoài nhìn mạnh mẽ. Có một bề dày của lịch sử đáng nể. Một vẻ đẹp đáng kể trong một của nhiều người. Thế thay, đó không phải là để tìm kiếm. Trái lại, khi về đây, Ông thấy người dân như khát khao một để gì quý giá hơn của cuộc sống của mình. Đó là Tự Do, là Công Bằng xã hội, là Công Lý, là Sự Thật. Những tìm đâu ra Công Lý, Sự Thật và Tự Do,

“Lời Bí mật” của Giám Mục không nhà.

Tác Giả: B&#o Giang

Thứ Tư, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33

khi chính chủ đã y đã khäng đänh räng: Có nhà näc CS là không có Tä Do. Tuy thä, ông không thä không đäng hành väi ngäi dân Hà Näi trên tuyän đäng ngäc chiäu này.

Ngay tä khi đäng hành cùng ngäoi dân Hà Näi đi tìm Công Lý, Sä Thät, Tä Do, GM Kiät đã tiên liäu đäc häu hät nhäng träng i mà ông có thä väp phäi. Käc viäc bä nhà näc ném đá, tä đäy, bôi lä, phä bäng, đäu đäc và gây khó đä trong viäc thi hành chäc vä mäc tä cäa ông. Tuy thä ông vän cäng quyät đi tìm. Nay, ông đã räi nhiäm sä sau 7 năm. Công Lý và Sä Thät chäa đän väi ngäi dân, nhäng ông vänh viän trä thành mät biäu täng cho nhäng ngäi muän đi tìm mät cuäc säng đäng säng hän. Bäi vì nhä läi ông nói: Tä Do Tôn Giáo là cái quyän cäa con ngäi chä không phäi là mät ân huä Xin – Cho!

Khi đäng hành, ông là mät bäc hiän ngang. “*Chúng ta đã cùng vuiä mäng và hy väng väi nhau, cùng lo âu và buồn khä väi nhau. Đäc bät là trong nhäng giä phút nguy hiäm, khi tính mäng bä đäa, chúng ta đã sän sàng cùng chät väi nhau...*”

Nhäng khi ra đi, Ông nhän mäi thiät thäi cho mình:

“*Tôi thät có läi khiän anh chä em thät väng khi tôi näp đän tä chäc. Nhäng anh chä em hãy tin räng tôi đã làm tät cả chä vì läi ích cäa giáo häi..*”

Nhäng vät lên trên mäi näi buồn hoäc thät väng ông viät

:“*xin anh chä em hãy tha thä cho nhäng läm läi, thäu xót cäa tôi. Xin anh chä em hãy vì tôi mà tha thä cho nhäng ngäi đã xúc phäm đän chúng ta...*”

Räi Ông ra đi. Đúng hän là bä đäy ra khäi näc vào lúc näa đêm giäng nhä mät kä bä läu đäy biät xä. Läi giäi thiäu vä ông hôm nào đã äng nghiäm chäng? “*Đây là vä Giám Mục không có nhà!*”

II. Kä thù cäa Công Lý và Sä Thät.

Ngày 9-5-2010, Täng Thäng cäa Liên Bang Nga, ông Medvedev, sau nhiäu län tä cáo cái gian đäi cäa cäng sän đã chính thäc công bä träc đä luän quäc tä räng: “*ngäòì ta có thä miäu tä chính quyän Stalin nhä là mät chä đä toàn trä. Các quyän cä bän và quyän tä do đã bä đän áp. Stalin đã giät ngäòì hàng loät, täi ác này không tha thä đäc*”.

Chính vì không thä tha thä đäc mà träc đäy, Boris Yelsin đã cùng väi nhân dân Liên Xô mä ra mät häng đi duy nhät đä giäi quyät vän đä cäng sän là: phäi tiêu diät nó, không thä thäa hiäp.

“Lời Tội Bội” của Giám Mục không nhà.

Tác Giả: Báo Giang

Thứ Tư, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33

Trong khi đó ở Việt Nam, bên bên ác vận ôm chân và đánh bóng kẻ tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh, mặt kẻ tôn thờ và bái lạy sấp. Mọi mai thay, kẻ mà Hồ Chí Minh tôn thờ này không ai khác ngoài là Stalin, người dù đã chết lâu, nhưng hình tượng của y vẫn bên nhân dân liên Xô treo cổ vào năm 1989. Người như thế mà trước đây, Hồ Chí Minh đã tôn thờ và viết thư xin Stalin phê chuẩn để áp dụng cách mạng đỏ và giải phóng dân tộc Việt Nam trong thư đỏ ngày 31-10-1952. Hồ viết: “Độc giả kính mến, Tôi gửi cho độc giả để áp dụng cách mạng đỏ của đảng Lao Động Việt Nam (tên của đảng của bạn lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành và sẵn sàng giúp đỡ của hai đảng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị độc giả tìm hiểu và đưa ra quyết định về đề án này”

Mục đích là để lá thư mở đầu cuộc đấu tranh, dân tộc Việt Nam trong mặt Hồ Chí Minh không còn là mặt tiếp thu để giải phóng cùng giòng máu con người cháu tiên vậy. Cũng không phải là phần tiếp thu của dân áp bức, mà là mặt tiếp thu dân tộc, nhân bản chính nghĩa, kẻ thù không đội trời chung của cộng sản. Thế đó, lúc lúc người dân tộc yêu nước, để biết là các tôn giáo đã liên lạc bên Việt cộng tri thức, bị tiêu hao. Nhưng cuộc đấu tranh này, khi thì rầm rộ như mặt chiến đấu của ta, khi thì ngấm ngấm thay hình đổi dạng, nhưng không bao giờ chấm dứt (trừ khi chúng bị triệt hạ) cho nên mặt chiến đấu duy nhất: Đó nên sự sống vĩnh viễn trong lòng người đi cộng sản để quy phục kẻ thù để quy phục kẻ.

Theo đó, để biết mặt góc nhìn nào, người ta cũng chỉ có mặt kẻ lừa dối duy nhất là: chế độ cộng sản là mặt chiến đấu để xây dựng trên cơ bản gian dối và bên ác. Thế đó, không có niềm tin và nhân bản, chỉ có bất tín và vô đạo. Thế đó không có đạo và công lý, chỉ có bạo hành và đàn áp. Thế đó không có trí tuệ và sáng tạo, chỉ có nô lệ và áp bức. Nói cách khác, chế độ này là kẻ thù của nhân loại, là kẻ thù của Công Lý và Sự Thật. Việc làm của Nguyễn Văn Thọ khi gửi thư cho HDGMVN yêu cầu chuyển đổi GM Kitô ra khỏi Hà Nội đã là mặt chiến đấu minh rõ ràng về cái bên ác trong gian dối của chúng. Dĩ nhiên, lý do của việc làm bất lợi này để chúng bào chữa là: Không muốn thay đổi ác của tiếp đoàn cộng sản sự sống bên để đưa ra trước công lý!

Nói cách đơn giản hơn, Việt cộng sự Ông Giám Mục. Sự tình nói Uy Dũng của ông. Sự tình của ông. Sự hình bóng của ông. Sự hình ảnh của ông mọi ngày mặt lên đời. Bên đó, khi bóng của Ông đã trở về lên đời cao. Tình nói công lý của Ông đã trở về ra đời khắp mọi nơi, nó sẽ trở thành sự sống mặt kẻ thù để tiêu diệt kẻ thù căn, kẻ thù của gian dối. Khi để triệt tiêu kẻ thù mặt chiến đấu bên ác tàn để đưa đến nước Việt vào mặt vận hành mặt. Vận hành của Ta Do, Dân Chủ, Công Lý và Nhân Quyền. Khi lo sợ, chúng họ nghĩ nên bắt chiến đấu của luật lệ, chúng đưa ra ông, ra nghị quyết bắt mọi giá phải lo sợ ông, trước khi quá trễ.

III. Nhưng bàn tay tiếp sức cho Việt cộng?

“Liability” của Giám đốc không nhà.

Tác Giả: Báo Giảng

Thứ Tư, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33

a. Sai lầm do tập thể?

Chuyên Viên công chức trước ngđ u t, móc ngo c ngo i giao đ đ y GM Kiệt ra kh i Hà N i vì s ti ng nói Công Lý, S Th t c a ông m i ngày m t l n và làm tiêu tan s nghi p gian đ i và b o tàn c a chúng là đ i u có th m i ng i hi u đ c. Tuy nhiên, vì c có nh ng bàn tay ti p s c cho ch đ b o ác này thành công trong s vi c tri t tiêu vi c c u nguy n đ đ i tìm Công Lý và S Th t b ng cách, không nh ng ch đ y ông ra kh i vai trò TGM Hà N i. T h n th , n a đ em ra kh i n c, bu c ông s ng cu c l u đầy l i là m t s th t làm đau lòng và r t khó tha th , n u nh h không có đ c nh ng s ch ng minh trong sáng. Nói cách khác, h đã là nh ng ng i t ão l chôn mình, còn đ y 7 tri u tín h u Vi t Nam vào m t th m h a kh ng ho ng ni m tin.

Th t v y, n u không có nh ng s ti p tay t bên ngoài. (bên ngoài đây là n i b t phía công giáo) Vi t c ng s không bao gi đ y đ c TGM Ngô Quang Kiệt ra kh i thành Hà N i, tr ra là cái ch t c a ông. Nh ng khi đó, Vi t c ng có th ph i tr giá b ng cái ch t t i nh c c a ch đ . B i l , hãy xem l i cái gi G. mà c ng s n ra l nh cho TGM ph i thu x p hành trang t TKS v tòa GM Hà N i thì có câu tr l i l người dân đã s n sàng lên đ ng.

Nh ng trong cu c h p th ng niên Xuân L c năm 2008, có l HD đã không đánh giá n i s ki n s tr nên nghiêm tr ng trong t ng lai nh th nào. Nên đ GM Nh n tr l i th c a Nguy n th Th o m t cách r t tiêu c c, thi u tinh th n trách nhi m và thi u c s công b ng.

G i là tiêu c c, thi u trách nhi m là vì ch đích c a là th ch v n v n tóm g n trong m y ch ” TGM Ngô quang Kiệt không làm đ i u gì sai v i giáo lu t”. Nghĩa là m h cho th y là Ngài không làm gì sai v i giáo lu t là không th thuyên chuy n kh i Hà N i. Các v quên r ng, Th o yêu c u HDGM thuyên chuy n GM Kiệt ra kh i Hà N i, không ph i vì GM Kiệt có vi ph m Giáo lu t hay là không. Nh ng vì b o l c chính tr , vì không dám gi p m t v i Công Lý và S Th t. Theo đó, câu tr l i m p m , thi u trách nhi m này không đáp ng đ c s ão h i c a th yêu c u. T h n th , còn m toang ra hai cánh c a. M t, cho Vi t c ng có c h i đ t nh p vào hàng ng GM đ ti p t c v n đ ng. Hai, đ y ng i anh em c a mình ra kh i Hà N i theo ý c a nhà n c.

Tr ng h p có câu tr l i xác đ nh, đúng đ n và công b ng là: HDGM Vi t Nam không có quy n thuyên chuy n b t c m t v Giám M c nào ra kh i giáo ph n c a mình. K đ n, GM Kiệt đang h ng đ n và th c hi n tinh th n th chung c a HD đã đ a ra t năm 2002. HD và Giáo dân VN hoàn toàn ng h h ng đ i c a Ngài. Tr l i nh th cũng ch ng có GM nào ph i

“ L i T Bi t” c a Giám M c không nhà.

Tác Giả: B o Giang
Thứ Tư,, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33

ch t, và s vi c đã khác đi. Khác đi vì m t m t, cho Th o bi t vi c dùng m i nh cho m t v nào đó v Hà N i đ thay GM Ki t v i cái ch c H ng Y trong t ng lai là không th th c hi n đ c. M t m t khác, giúp GM Ki t hoàn toàn t tin trong h ng đi c a mình. Con đ ng tìm công Lý và S Th t có nhi u c may đ t thành q a t t. Ho c g a, Ng ài đ c “s ng vá ch t” vì Công Lý, vì S th t, thay vì cái ch ng b nh m t ng đã l p t c phát sinh vì s th t v ng t lá th tr l i đó.

T b óc đi sai l m ngay t đ u này, GM Nh n, HY M n, còn đ n đ ng cho Vi t c ng th c thi ngh đ nh “b ng ông Ki t ra kh i Hà N i”, b ng cu c thăm vi ng “ ngo i giao” Nguy n t n Dũng c a đoàn GM sau k đ i h i t i Xuân L c. Dũng đã không b qua c h i này lê l p và khoét thêm h sâu vào lòng n i b c a HDGMVN và đ y TGM Ki t nhích ra phía bên ngoài cánh c a Hà N i.

R i chuy n Tam Tòa n ra làm rúng đ ng c giang san. M i ng i đã h i h p ch thái đ dù mu n màng c a HDGM Vi t Nam. K t q a, hai LM vì đi tham gia nh ng b c chân Công Lý và nhi u giáo dân b công an và côn đ nhà n c Vi t c đánh đ n b t nh làm m i ng i a l , HD v n hoàn toàn yên l ng!

Không HD có lên ti ng đ y. TTTK/HDGMVN GM Võ đ c Minh phát bi u trong h i ngh tháng 10-2009 là: *“Các Giám M c yêu th ng các Linh M c đ n c ng, và luôn b u l tình huynh đ v i anh em LM M c”* Th t là quý hóa quá! Ng ài nói xong là xong vi c. Ch ng có m t GM m c nào đ n cho hai LM kia m t i i thăm g i là đ bi u l tình enh em LM . Có ng i khôi hài k r ng: Khi hai LM đang n m đ u tr , nghe th y l i phát bi u c a GM Minh v i vàng ch i đ y vác gi ng mà về nhà. H i mãi, các Ng ài b o là. **GM “**
l tr ng” cũng là ng i Qu ng Bình, Tam Tòa đã nói th là ph i b t thân b t ph n mình mà v .. Ch ch ng l n m đ y đ làm m t uy c a GM nhà và h i uy danh c a nhà n c hay sao?

Nh ng th c t , ngoài không m y ng i bi t đ c m t k ho ch do GM Minh ho ch đ nh đ th c hi n “ công tác” đ a GM Ki t ra kh i Hà N i theo ý c a nhà n c là. B c đ u, GM Nh n s m đ ng v Hà N i. Sau khi có m g y HY nh l i nhà n c h a thì s gi i thi u GM Minh v phó và k nghi p r i v h u! Đó chính là ý nghĩa đích th c c a s ki n mà sau này, GM Linh đã hé m cho th y s vi c bên trong khi ng ài nói” N u vì yêu m n giáo h i mà chúng ta lo i tr nhau thì không còn gì mâu thu n b ng”

Th a Ng ài, n u mà yêu m n giáo h i th t thì s không có chuy n lo i tr nhau,. Nh ng ch v Nhân Danh giáo h i mà nói nên m i gây ra đ i ho “ tranh cãi chung quanh vi c b nhi m

“ L i T B i t ” c a G i á m M c k h o n g n h à .

Tác Giả: B o G i a n g

Thứ Tư, 02 Tháng 6 Năm 2010 10:33

này”. Tuy nhiên, xin th a th t v i GM Linh là: N u k h o n g c ó c h i n g n ă m m t thu , ô m l y c á i th c a N g u y n th Th o đ l o i t r n h a u th i c h n g n à o m i đ n p h i ê n G M N h n v Hà N i l à m c h o c n c n g n g à n g , c h o á n g v á n g ? C h n g n à o m i c ó g i c m l n c a G M v ò d c M i n h ? X i n N g à i t h o n g c m c h o .

M t c o n n g a đ a u , c t à u k h o n g ă n c . C h b i t c â u y c ó p h i l à t c n g h a y c a d a o c a V i t N a m t a h a y k h o n g , n h n g n g i b i n h d ă n v n n ó i v i n h a u v à l à m n h th . N h n g H D g m n h n g đ n g c ó n h i u t c q u y n , đ c h n g n h i u u đ ă i t c h đ , n ê n s x th c ó l p h i k h á c c h ă n g ? G i a l ú c , m i n g ò i V i t N a m b à n g h o à n g r ú n g đ n g v i Đ n g C h i ê m v i T h á n h G i á b đ p p h á v à m t â m m u l n đ đ c c à i , đ t , v i t r ê n 6 0 0 t a y s ú n g v à h à n g n g à n “ q u n c h ú n g n h ă n d ă n t p h á t ” đ n Đ n g C h i ê m đ c h G M K i t v Đ n g C h i ê m t h ă m g i á o d ă n l à g â y b o l o n . N h đ ó , n h à n c c ó đ “ d k i n ” n s ú n g đ p n i l o n , g i t c c h a l n c o n th i H D t a v n n h k h o n g h h a y b i t g i . C h t i c h o v GM đ a n g đ a u b n h c ũ n g c g n g đ n b n h x á đ t h ă m đ o à n c h i ê n b đ á n h đ p r i g t n c m t r a đ i . . .

b. L m l n h a y l à v à i c á n h ă n m u n “ l p c o n g ” d a n g đ n g ?

(còn m t k)